

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๖๑๖๕ โทรสาร ๐๗๕ ๓๔๑๐๒๖



FIFA WORLD CUP

RUSSIA 2018

ประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวัง “ลดการเล่นการพนันในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก ๒๐๑๘”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง ๑๑ หน่วยงาน ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ มีความเป็นห่วงปัญหาการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ได้แก่

๑. การสื่อสารและสร้างความตระหนักสังคม โดยเฉพาะผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน การประชาสัมพันธ์สายด่วนแจ้งเบาะแส (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย)

๒. มาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ สนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนพร้อมเครือข่ายต่างๆ ในการทำกิจกรรมป้องกัน (สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

๓. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

๔. มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.))

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช (สนง.พมจ.นศ.) มีบทบาทภารกิจด้านการพัฒนาสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง ประชาชนและเครือข่าย ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดไม่ให้เล่นการพนันฟุตบอลดังกล่าว โดยเฉพาะ การพนันออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนนิยมสูงที่สุด คือ การทายผลฟุตบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ จึงทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดพนันเนื่องจากเข้าถึงง่ายและเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงมีอุปกรณ์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น การพนันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความมั่นคง เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาการถูกทำร้าย ตลอดจนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสามารถก่ออาชญากรรมได้

ณัฐจารีย์//ข่าว
ข่าวที่ ๑๓/๒๕๖๑
๔ มิ.ย. ๖๑